

Bài Học 6

* 2 Tháng 8 – 8 Tháng 8

Khôn Lớn Trong Đấng Christ



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: *Giăng 3:1-15; 2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 15:4-10; Ma-thi-ơ 6:9-13; Lu-ca 9:23, 24.*

Câu Gốc: “Đức Chúa Giê-su cất tiếng đáp rằng, “Quả thật, quả thật, ta nói cùng người, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3).

Ni-cô-đem thán phục Đấng Christ nhưng không dám đến thăm Ngài cách công khai. Ông chào đón Đức Chúa Giê-su cách lịch sự và ca tụng Ngài như là giáo sư đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-su biết phía sau lời chào đón lịch sự đó là một người đang tìm kiếm lẽ thật. Vì thế, không phí thì giờ, Ngài nói với Ni-cô-đem là ông không cần thêm kiến thức về Kinh Thánh. Điều ông cần là sự tái sinh thiêng liêng.

Tư tưởng này thật khó hiểu đối với Ni-cô-đem. Là con cháu Áp-ra-ham, Ni-cô-đem chắc chắn là mình có một chỗ trong nước Đức Chúa Trời. Như một người Pha-ri-si nghiêm nhặt, ông chắc chắn xứng đáng được ân huệ của Đức Chúa Trời, đúng không? Vậy, tại sao ông cần sự thay đổi lớn như vậy?

Đức Chúa Giê-su kiên nhẫn giải nghĩa sự thay đổi thiêng liêng là công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta không thể thấy hay hiểu việc này xảy ra thế nào, nhưng chúng ta có thể thấy kết quả. Chúng ta gọi đó là sự trở lại đạo, một đời sống mới trong Đấng Christ.

Chúng ta nên luôn luôn nhớ Chúa kêu gọi và thay đổi chúng ta. Nhưng sự thách thức của chúng ta là “sống” trong Ngài mỗi ngày để Ngài có thể thay đổi chúng ta càng ngày càng giống Ngài hơn.

Được Tái Sinh

Một Cơ Đốc nhân nhiều tham vọng gặp một chính trị gia và hỏi, “Bà đã sinh lại chưa?” Bực mình vì câu hỏi quá riêng tư, bà ta trả lời, “Cảm ơn, điều đó thành công ngay lần đầu.” Có thể thành công. Nhưng vì bản chất sa ngã của chúng ta, sự sinh ra lần đầu của chúng ta không đủ để được sự sống đời đời. Để được sự sống đời đời, chúng ta cần phải “sinh lại.”

Hãy đọc cuộc đối thoại của Đức Chúa Giê-su với Ni-cô-đem trong **Giăng 3:1-15**. Đức Chúa Giê-su giải nghĩa sự tái sinh là gì?

Chắc chắn Ni-cô-đem, một giáo sư của Y-sơ-ra-ên, biết Cựu Ước. Kinh Thánh nói về nhu cầu có một “lòng mới” và sự ước muốn của Đức Chúa Trời để tạo lòng mới đó trong chúng ta (Thi thiên 51:10; Ê-xê-chi-ên 36:26). Đức Chúa Giê-su giải nghĩa cho Ni-cô-đem lẽ thật này và việc đó có thể xảy ra thế nào.

Cuộc nói chuyện kết thúc với những lời của Đức Chúa Giê-su. Nhưng không có câu trả lời từ Ni-cô-đem. Có lẽ ông trở về nhà đầy những tư tưởng mới và sâu xa. Một cách lặng lẽ, Đức Thánh Linh làm việc trong ông. Và ba năm sau, ông sẵn sàng trở thành môn đồ của Đức Chúa Giê-su cách công khai.

Để được sinh lại cho thấy sự sinh ra theo xác thịt không đủ để cứu chúng ta. Sự sinh lại phải có hai điều: nhờ nước và Thánh Linh. Mục vụ của Giăng Báp-tít giúp Ni-cô-đem hiểu sự sinh lại là nhờ nước nghĩa là phép báp-têm bằng nước. Điều Ni-cô-đem cần biết là sinh bởi Thánh Linh nghĩa là sự đổi mới trong lòng nhờ Đức Thánh Linh.

Có nhiều sự so sánh giữa sự sinh ra phần thể xác và thiêng liêng. Cả hai đánh dấu cho sự bắt đầu một đời sống mới. Cũng vậy, chúng ta không thể tự mình sinh ra theo xác thịt hay thiêng liêng. Điều này được làm cho chúng ta. Nhưng cũng có sự khác biệt quan trọng giữa hai điều này. Chúng ta không thể lựa chọn để được sinh ra theo xác thịt. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn để được sinh ra thiêng liêng. Chỉ có những người tự do quyết định để Đức Thánh Linh tạo một tinh thần mới trong họ mới được sinh lại. Đức Chúa Trời tôn trọng sự tự do của chúng ta. Ngài rất nóng lòng để thay đổi chúng ta, nhưng Ngài không dùng bạo lực bắt chúng ta thay đổi.

Hãy nghĩ về cách Chúa thay đổi cuộc đời bạn. Dù sự thay đổi đó xảy ra cách nhanh chóng hay chậm chạp lâu ngày cũng không sao. Bạn có kinh nghiệm thế nào về sự sinh lại?

Đời Sống Mới Trong Đấng Christ

Được sinh lại chỉ có thể được qua việc làm của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Giê-su dùng chữ Hy Lạp *pneuma*, nghĩa là “Thần” và “gió,” để cho thấy phương pháp chậm rãi (Giăng 3:8). Gió thổi. Không ai có thể làm cho gió thổi, hướng dẫn gió, hay làm cho gió ngừng. Quyền lực lớn lao này xảy ra ngoài sự điều khiển của con người. Chúng ta chỉ có thể đáp lại hành động của gió. Chúng ta có thể từ chối hay chấp nhận sự giúp đỡ của gió để đem lại sự lợi ích của chúng ta.

Cũng vậy, Đức Thánh Linh luôn luôn làm việc trong lòng mỗi người. Ngài từ từ hướng dẫn họ đến với Đấng Christ. Không ai có thể điều khiển quyền lực vĩ đại về sự cứu rỗi và thay đổi của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể từ chối hay đầu phục Ngài. Khi chấp nhận ảnh hưởng của Ngài, thì Đức Thánh Linh sẽ tạo nên một đời sống mới trong chúng ta.

Có cách nào để chúng ta biết mình có sự sống mới chăng? Công việc Đức Thánh Linh làm không ai thấy. Nhưng các kết quả của công việc Ngài thì thấy được. Những người chung quanh chúng ta sẽ biết Ngài tạo nên lòng mới trong chúng ta. Đức Thánh Linh luôn luôn bày tỏ một thí dụ về sự thay đổi mà Ngài làm trong lòng chúng ta. Như Đức Chúa Giê-su phán, “Các người nhờ những trái nó mà nhận biết được” (Ma-thi-ơ 7:20). Cuộc đời mới trong Đấng Christ không phải chỉ là sự vá vúi với một vài thay đổi bên ngoài. Đây không phải là một sự thay đổi nhỏ hay sự cải tiến của đời sống cũ, nhưng phải là sự thay đổi hoàn toàn.

Tít 3:5-7; 2 Cô-rinh-tô 5:17; và Ga-la-ti 6:15 nói gì về sự thay đổi mà sự sinh lại sẽ làm trong chúng ta?

Qua Đức Thánh Linh, Đấng Christ đặt trong lòng chúng ta những tư tưởng, cảm giác và động lực mới. Ngài làm thức tỉnh lương tâm chúng ta, thay đổi trí óc, và làm ngừng mọi sự ước muốn không thánh thiện, và làm tràn đầy lòng chúng ta với sự bình an ngọt ngào của thiên đàng. Sự thay đổi này không xảy ra cách mau chóng. Từ từ chúng ta trở nên người mới trong Đấng Christ. Chúng ta phải thay đổi, vì con người cũ sinh ra từ lòng mẹ thì không đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Hãy nghĩ về cuộc đời của bạn trong hai mươi bốn giờ qua. Những người biết bạn thấy bao nhiêu Đấng Christ trong lời nói, thái độ, và hành động của bạn? Hãy cầu nguyện về những điều bạn vẫn cần Đức Thánh Linh thay đổi?

Ở Trong Đấng Christ

Đời sống thiêng liêng chỉ có thể phát triển bằng sự luôn luôn lệ thuộc vào Đấng Christ. Đức Chúa Giê-su dùng thí dụ cây nho để dạy chúng ta. Ngài phán, “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh” (Giăng 15:5). Trong Cựu Ước, dân Y-sơ-ra-ên được hình dung như là cây nho Chúa trồng (Ê-sai 5:1-7; Thi thiên 80:8, 9; Giê-rê-mi 2:21). Nhưng Đức Chúa Giê-su phán Ngài là “gốc nho thật” (Giăng 15:1). Ngài khuyên những người theo Ngài phải hiệp một với Ngài như các nhánh dính vào thân cây.

Hãy đọc Giăng 15:4-10. Những câu này dạy chúng ta gì về sự liên tục ở trong Đấng Christ?

Một nhánh vừa mới bị tách rời khỏi thân cây có vẻ còn sống trong một thời gian ngắn. Nhưng nó sẽ héo và chết vì đã tách rời khỏi thân cây, là nguồn của sự sống. Cũng vậy, chúng ta chỉ nhận được sự sống qua sự liên kết với Đấng Christ. Nhưng để được thành công, chúng ta phải giữ sự liên kết này. Dành thì giờ cho Chúa mỗi buổi sáng rất quan trọng. Nhưng sự liên kết với Chúa phải tiếp tục suốt ngày. Ở trong Đấng Christ nghĩa là luôn luôn tìm kiếm Ngài, xin sự hướng dẫn của Ngài, cầu xin sức mạnh để vâng theo ý muốn Ngài, và nài xin tình yêu của Ngài tràn đầy trong chúng ta.

Một trong những lưới bẫy khéo léo nhất là cố sống đời Cơ Đốc nhân độc lập không lệ thuộc vào Chúa. “Ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5). Không có Đức Chúa Giê-su, chúng ta không thể tự bảo vệ mình khỏi ngay cả một sự cám dỗ, chiến thắng tội lỗi, hay phát triển bản tính để được giống Ngài. Sự sống thiêng liêng mới chỉ có thể phát triển qua sự liên kết mật thiết với Đấng Christ.

Bởi sự học Lời Chúa và suy gẫm sâu xa về điều đó, chúng ta mới được nuôi dưỡng và có sức mạnh thiêng liêng. Đức Chúa Giê-su phán, “Lời ta nói cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống” (Giăng 6:63). Giữ trong tâm trí, những lời này sẽ soi dẫn các lời cầu nguyện để giữ chúng ta liên kết với Chúa. Thật dễ để “lo lắng về đời này” (Mác 4:19). Nhưng chúng ta phải cố gắng để ở trong Đức Chúa Giê-su.

Nan đề lớn nhất nào ngăn cản bạn đến với Đấng Christ? Bạn có thể làm gì để cất bỏ hay chiến thắng những điều này?

Thứ Tư * 6 Tháng 8

Cầu Nguyện

Cùng với sự học Kinh Thánh, cầu nguyện rất quan trọng để giúp chúng ta ở trong Đấng Christ và phát triển thiêng liêng. Chính Đức Chúa Giê-su cũng cần cầu nguyện để hiệp một với Đức Chúa Cha. Ngài để lại cho chúng ta một gương về đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện đánh dấu những giờ phút quan trọng của đời sống Ngài. Ngài cầu nguyện khi chịu phép báp-têm. Ngài thường cầu nguyện một mình trước khi trời sáng hay ở trên núi sau khi mặt trời lặn. Đôi khi Ngài cầu nguyện cả đêm. Ngài làm điều này trước khi chọn mười hai Sứ đồ. Ngài cầu nguyện để kêu La-xa-rô sống lại. Ngay cả Thập tự giá cũng không ngăn cản Ngài cầu nguyện được.

Nếu “Cha các người biết các người cần sự gì trước khi chưa xin Ngài” (Ma-thi-ơ 6:8), tại sao chúng ta cần nói với Ngài về nhu cầu của mình khi cầu nguyện? Vì qua sự cầu nguyện, chúng ta học để làm cho lòng mình trống không và lệ thuộc nhiều hơn vào Ngài.

Lời hứa của Đức Chúa Giê-su, “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho” (Ma-thi-ơ 7:7). Chúng ta không cần gây ấn tượng với Ngài bằng cách lặp lại cùng những lời cầu nguyện (Ma-thi-ơ 6:5-9). Nhưng chúng ta cần tiếp tục cầu nguyện, nắm chặt những lời hứa của Ngài (Giăng 15:7; Giăng 16:24) dù việc gì xảy ra.

Những phần khác nhau của Kinh Lạy Cha giúp chúng ta thế nào để lớn lên trong Đấng Christ? Hãy đọc Ma-thi-ơ 6:9-13.

Đức Chúa Giê-su là Đấng Trung Bảo của chúng ta ở trên trời. Vì thế, Ngài dạy chúng ta cầu nguyện trực tiếp với Đức Chúa Cha nhân danh Ngài. “Điều chi các người sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhơn danh Ta mà ban cho các người” (Giăng 16:23). Ngài dạy có một số điều kiện cho lời hứa tuyệt vời này được ứng nghiệm. Chúng ta cần tin Đức Chúa Trời có thể nhận lời chúng ta (Ma-thi-ơ 21:22). Sự tha thứ cho người lân cận là điều phải làm (Mác 11:25). Điều quan trọng hơn hết, là ý muốn chúng ta luôn luôn đầu phục ý muốn của Cha (Ma-thi-ơ 6:10; Lu-ca 22:42). Và khi sự đáp lại “chậm trễ” cũng không làm chúng ta nản chí. Thay vào đó, chúng ta cần luôn luôn cầu nguyện và không bỏ cuộc (Lu-ca 18:1).

“Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện” (Lu-ca 11:1) luôn luôn là điều quan trọng để xin Chúa, dù chúng ta đã chấp nhận Đấng Christ là Cứu Chúa bao lâu. Trong đời sống cầu nguyện của bạn, phần nào vẫn cần lớn lên trong ân điển của Đức Chúa Trời?

Chết Cho Cái Tôi Mỗi Ngày

Điều này thật lạ. Nhưng chỉ nhờ chết cho cái tôi mỗi ngày mà chúng ta mới thật sự sống. Khi chịu phép báp-têm, chúng ta chết con người cũ và được sống lại cho đời sống mới. Thật là tuyệt vời nếu con người cũ tội lỗi đã chết vĩnh viễn khi chúng ta bị chôn dưới nước qua phép báp-têm. Nhưng không sớm thì muộn, tất cả chúng ta đều khám phá rằng những thói quen và ước muốn cũ vẫn còn sống và cố gắng điều khiển lại đời sống chúng ta. Sau khi chịu phép báp-têm, bản chất cũ của chúng ta phải được chết đi chết lại nhiều lần. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Giê-su đòi hỏi chúng ta phải vác thập tự giá mình với Ngài trong đời sống này.

Lu-ca 9:23, 24 nghĩa là gì?

Nhiều người nghĩ thập tự giá là những sự đau ốm nặng, các điều đau buồn xảy ra trong đời, hay sự tàn tật vĩnh viễn. Trong khi những điều này chắc chắn nặng nề, nhưng ý nghĩa của các lời Đức Chúa Giê-su thì sâu xa hơn. Vác thập tự giá nghĩa là từ bỏ mình mỗi ngày. Không phải chỉ thỉnh thoảng, nhưng mỗi ngày; không phải chỉ một phần của đời sống chúng ta, nhưng suốt cả đời.

Đời sống Cơ Đốc nhân là đời sống “bị đóng đinh.” “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20). Trong thời Kinh Thánh, nạn nhân bị đóng đinh không chết mau chóng. Thường thường họ phải đau đớn nhiều giờ, đôi khi nhiều ngày, trong khi bị treo trên thập giá. Ngay cả sau khi bản chất cũ của chúng ta bị đóng đinh, nó vẫn còn tranh đấu để sống và bò xuống khỏi thập tự giá.

Không dễ để từ bỏ mình. Bản chất cũ của chúng ta rất bướng bỉnh. Con người cũ không muốn chết. Hơn nữa, chúng ta không thể tự đóng đinh mình vào thập tự. “Không ai có thể tự làm cho mình trống không. Chúng ta chỉ có thể để Đấng Christ làm công việc này. Sau đó, linh hồn ta có thể nói, “Lạy Chúa, xin hãy chiếm hữu lòng con, vì con không thể cho được. Đó là sở hữu của Ngài. Xin giữ lòng con trong sạch, vì con không thể giữ được. Hãy cứu con khỏi chính mình con, cái tôi yếu đuối và không giống Chúa.

“Không phải chúng ta chỉ từ bỏ mình khi bắt đầu đời sống Cơ Đốc nhân. Nhưng mỗi bước tiến về thiên đàng, chúng ta phải lặp lại điều này. . . Chỉ có sự tiếp tục từ bỏ mình và lệ thuộc

VÁC ĐÁNG CHRIST MÀ SỐNG HỮU TÂM. “TÔI ĐÃ BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP TỰ GIÁ VỚI ĐÁNG CHRIST, MÀ TÔI SỐNG, KHÔNG PHẢI LÀ TÔI SỐNG NỮA, NHƯNG ĐÁNG CHRIST SỐNG TRONG TÔI.” — ELLIEN O. W. HITE, *Christ's Object Lessons*, tr. 159, 160.

Khi nào là lần chót bạn chết cho mình? Câu trả lời của bạn nói gì với bạn sau khi nghiên cứu những câu của bài học hôm nay?

Thứ Sáu * 8 Tháng 8

Nghiên Cứu Bồ Túc:

Ellen G. White, “Consecration,” tr. 43-48, trong *Steps to Christ*; “Nicodemus,” tr. 167-177, trong *The Desire of Ages*.

“Cuộc chiến chống lại cái tôi là cuộc chiến lớn nhất. Sự từ bỏ mình để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời đòi hỏi sự đấu tranh. Nhưng linh hồn phải đầu phục Chúa trước khi có thể được đổi mới trong sự thánh thiện.” – Phỏng trích *Steps to Christ*, tr. 43.

“Chúng ta không thể giữ con người cũ và được tràn đầy sự đầy đủ của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải làm cho cái tôi cũ trống không. Nếu muốn được thiên đàng, chỉ có thể được qua (1) từ bỏ mình và (2) nhận được tâm trí, tinh thần, và ý muốn của Đức Chúa Giê-su.” – Phỏng trích Ellen G. White, *In Heavenly Places*, tr. 155.

“Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời chiếm hữu được lòng, Ngài sẽ thay đổi đời sống. Những tư tưởng tội lỗi được từ bỏ. Những việc làm xấu xa được tránh đi. Tình yêu, sự khiêm tốn, và sự bình an thay thế cho sự căm giận, ganh ghét, và lo lắng. Sự vui mừng thay thế cho sự buồn rầu, và gương mặt sẽ chiếu sáng với sự sáng của thiên đàng. . . . Ôn phước đến khi bởi đức tin linh hồn đầu phục Đức Chúa Trời. Lúc đó, quyền lực vô hình sẽ tạo nên một con người mới giống hình ảnh của Đức Chúa Trời.” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Desire of Ages*, tr. 173.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Bạn có kinh nghiệm gì khi sống trong Đấng Christ? Việc gì xảy ra khi bạn liên kết với Ngài? Còn việc gì xảy ra khi bạn không?
- 2 Ai đã không phải tranh đấu với vấn đề cầu nguyện không được nhận lời, nhất là khi chúng ta cầu nguyện? Làm thế nào giữ được đức tin mình nơi Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài khi những lời cầu nguyện của bạn không được đáp lại như bạn muốn? Những điều quan trọng nào chúng ta phải luôn luôn nhớ khi việc đó xảy ra?
- 3 Có nan đề nào với cái tôi khiến Chúa đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ mình mỗi ngày? Hãy coi điều này: nếu bạn không từ bỏ mình hay nếu bạn để cái tôi điều khiển tất cả tư tưởng và hành động mình, đời sống bạn sẽ như thế nào? Bạn có sống giống như Thầy mình (Đức Chúa Giê-su) chẳng? Câu trả lời của bạn nói gì về bạn?